

ทัวร์อินโดนีเซีย : จากการ์ต้า บันดุง.. ย้อนรอยตะวันตก(ดัตช์) 3 วัน

จากการ์ต้า-บันดุง..ย้อนรอยตะวันตก(ดัตช์) 3 วัน

“เกาะชวา” เป็นศูนย์รวมสุนทรียศิลป์ด้านดนตรี, นาฏศิลป์, สิ่งทอ และ สถาปัตยกรรม...
 ... ชมอารยธรรมชาวดัตช์... จตุรัสแห่งอิสรภาพ ซ้อปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ เมืองบันดุง ...
 ... สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟ ตั้งภูบัน เปอรากู พร้อมโชว์ซุงอังกฤษ อูสใจ ...

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จากการ์ต้า – พิพิธภัณฑ์จำลอง Taman Mini – บันดุง – ซ้อปิ้ง Factory Outlet

04.00 น.	พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินการ์รรูต้า อินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะเพื่อให้บริการตลอดรายการ
06.35 น.	ออกเดินทางสู่จากการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รรูต้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865
10.10 น.	เดินทางถึงสนามบินจากการ์ต้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากการ์ตา (JAKARTA) เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ การเงิน การเมืองและศิลปะ
11.30 น.	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย	หลังอาหารนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์จำลอง TAMAN MINI ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของคนอินโดนีเซียที่ใช้สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่นอกเมืองจากการ์ต้า มีพื้นที่โดยประมาณ 250 เฮคเตอร์ เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ภายในเมืองจำลอง มีการจำลองปราสาทขนาดเล็ก มีสถาปัตยกรรม เสื้อผ้าการแต่งกาย การเดินรำ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ทะเลสาบขนาดเล็กและพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปรียบเสมือนโรงละครขนาดเล็กที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอินโดนีเซีย ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพ ภายใน Taman Mini จะมีกระเช้าลอยฟ้า และ รถโมโนเรล ให้นักชมสวนก่อนที่จะลงไปเดินจริงๆ (ค่าขึ้นกระเช้าคนละ 20000 IDR วิ่งไป แล้วก็วิ่งกลับ ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) ... ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองบันดุง (BANDUNG) โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
17.00 น.	เดินทางถึงเมืองบันดุง ... บันดุง เป็นเมืองที่ราบสูง มีอากาศเย็นสบาย ตั้งอยู่บนแอ่งที่ราบขนาดใหญ่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 755 เมตร รายล้อมด้วยยอดภูเขาไฟตระหง่าน ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นศูนย์กลางการบริหารของดัตช์มีประชากรอาศัยราว 150,000 คน ได้รับสมญาว่าปารีสแห่งชวา เพราะมีถนนกว้างขวาง มีต้นไม้สองข้างทางและบ้านเรือนสวยงาม แม้ปัจจุบันจะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่บันดุงยังคงเขียวชอุ่มและดึงดูดใจดังสมญา “เมืองแห่งดอกไม้” ... นำท่านซ้อปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม ณ FACTORY OUTLET เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาโรงงาน อาทิเช่น Adidas, Bossini, Giordano, Prada, Christian Dior, หลุยส์ วิตตอง, Roxy, Versace, Polo, Armani และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณคาดไม่ถึง

<p>คำ</p>	<p>รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Grand Hotel Panghegar Bandung</p>
<p>วันที่สอง ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู – น้ำพุร้อนจียาเตร – ไร่ชา – ซุปปิ้งตลาดส่งออก Cihampelas – โชว์ซุงอังกฤษ ออสเตรเลีย</p>	
<p>เช้า</p>	<p>รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแรกของเมืองสวรรค์ แห่งนี้ที่แสนสดชื่นบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “เลิมบิ่ง” เป็นเมืองตากอากาศเก่าของดัตช์ ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านผลไม้ ผัก ปลอดภัยพร้อมทั้งดอกไม้บานนานาชนิด ให้ท่านได้ชม และเลือกซื้อเป็นของฝากที่ระลึก นำท่านสู่ ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู (ภูเขาฟูรีเออว่า) เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว เมฆยามเช้าเคล้าด้วยไอกำมะถันที่พวยพุ่งจากศูนย์กลางปล่องภูเขาไฟรูป ขาม กลายเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในอาณาบริเวณนี้มีปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กกว่าปืนได้สะดวก นำท่านแช่ น้ำพุร้อนจียาเตร ซึ่งเป็นน้ำพุที่ไหลผ่าน มาจากภูเขาไฟ เมื่อท่านได้สัมผัสกับน้ำพุร้อนแห่งนี้ จะทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ กลับมาเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้ง ... ระหว่างทางกลับสู่เมืองบันดุง นำท่านแวะชมไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดทั้งขุนเขา พร้อมชิมชา สุดหอมหวานและประทับใจ</p>
<p>เที่ยง</p>	<p>รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านซูปปิ้ง ตลาดส่งออก Cihampelas ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ายีนส์, รองเท้า, เกมส์, แผ่นดีวีดี และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย</p>
<p>15.00 น.</p>	<p>นำท่านสู่หมู่บ้าน PADASUKA VILLAGE ณ หมู่บ้านแห่งนี้ท่านสามารถชมการแสดงของท้องถิ่น ชื่อ โชว์ ซุงอังกฤษ ออสเตรเลีย ซึ่งการแสดงนี้มีชื่อเสียงมาก หากมาเมืองบันดุงต้องห้ามพลาดชมโชว์นี้ โดยมีการแสดงการเต้นรำ การเล่นเครื่อง ดนตรีที่คล้ายอังกะลุงของไทย ที่ทำจากไม้ไผ่ นอกจากนี้ผู้ชมการแสดงยังสามารถร่วมเล่นเครื่องดนตรีกับนักแสดงได้อีก ด้วย สิ่งนี้จึงเป็นเสน่ห์ของโชว์ซุงอังกฤษ ออสเตรเลีย นั่นเอง</p>
<p>คำ</p>	<p>รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Grand Hotel Panghegar Bandung</p>
<p>วันที่สาม บันดุง – จาการ์ต้า – อนุสาวรีย์โมนัส – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี – มัสยิดอิสติ๊กัล – สนามบินจาการ์ต้า – กรุงเทพฯ</p>	
<p>เช้า</p>	<p>รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก</p>
<p>08.00 น.</p>	<p>นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจาการ์ต้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)</p>
<p>11.30 น.</p>	<p>เดินทางถึงจาการ์ต้า... นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวอินโดนีเซียตกลงกันให้เป็นอนุสาวรีย์แห่ง ความทรงจำ เกี่ยวกับการประกาศอิสรภาพ ภายหลังที่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวดัตช์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจา</p>

	การดำอีกด้วย ... จากนั้นนำท่านผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี และ มัสยิดอิสติกลัล มัสยิดที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของกรุงจาการ์ต้า ...
บ่าย	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินจาการ์ต้า
16.40 น.	ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864
20.10 น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
	หากท่านที่ต้องออกตัวภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า